
Stjórnarfundur 22. jún. 2016. Stjórnsýsluhúsinu í Búðardal kl. 20. 

Mætt voru: Heiðrún, Ingveldur, Herdís, Pálmi og Svana 

1. Styrkur 

o Heiðrún segir að það sé lítið að frétta og málin enn í skoðun. Pálmi tekur 

næsta skref. 

2. Sjálfboðaliðaverkefni 

o Pálmi segir að það sé verið bíða eftir vélavinnunni. Markmiðið er að fá 

heildarmynd á svæðið. Þetta tekur allt sinn tíma. 

3. Bæjarhátíð 

o Undirbúningur gengur vel samkvæmt Svönu. Stjórn UDN ákveður að UDN 

muni sjá um dansleikinn sem verður á laugardeginum. 

4. Sumarið 

o Svana segir að sumarið fari ágætlega af stað í Dalabyggð. Æfingar ganga vel, 

góð mæting og leikjanámskeiðið byrjar vel. Herdís segir að þetta gangi vel á 

Reykhólum líka, fín mæting á æfingar. Æfing Hlyns var rædd og umræðan 

tengd henni. Herdís sagði að Samvest æfingabúðirnar hefðu gengið vel pg 

krakkarnir voru ánægð. 

5. Búningar 

o Svana segir að Henson eru ekki búnir að svara hvenær búningarnir koma. Hún 

ætlar að reka á eftir svörum. 

6. Unglingalandsmót 

o Ákveðið var að UDN borgi skráningagjöldin. Ingveldur lagði til að fólk skrái 

sjálft, til að minnka líkur á misskilningi. Rætt var um að það væri gott að hafa 

liðsstjóra. Stjórnin setur það í hendur aðildafélaga. 

7. Tækjakaup 

o Svana ræddi um mikilvægi þess að kaupa fleiri áhöld fyrir frjálsar íþróttir. Hún 

veit ekki hvernig hún eigi að snúa sér í þessu, þar sem þetta ætti að vera 

hlutverk aðildarfélaga að kaupa. Stjórnin samþykkti að UDN taki skrefið og 

panti og greiða aðildarfélögin UDN. 

8. Önnur mál 

o Engin önnur mál 
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